

กรอกข้อมูลเฉพาะช่องเท่านั้น

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล **ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์**รายหน่วยงาน

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD

จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

20

จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

19

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)

2565

ผู้บันทึกข้อมูล

นางสาวสงบ ฮาดดา

วันที่ส่งรายงาน

25 ก.ค. 65

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่ จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผล การนำไปใช้ ประโยชน์	รอบการ ประเมิน
1	นางเครือวัลย์ พรหมวัง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ต.ค.64-ก.พ.65	4	-	มี	1
2	นายชัยวิชิต พรหมวัง	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ต.ค.64-ก.พ.65	4	-	มี	1
3	นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงษ์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ต.ค.64-ก.พ.65	4	-	มี	1
4	นางพิมพ์ลนาฏ ปิยะ	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ต.ค.64-ก.พ.65	4	-	มี	1
5	นายเอกภักดิ์ สารทรง	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ต.ค.64-ก.พ.65	4	-	มี	1
6	นางสาวดาราวรรณ อัดโตดดอน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ต.ค.64-ก.พ.65	4	-	มี	1
7	นางสาวจิราภรณ์ หล้าฤทธิ	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ต.ค.64-ก.พ.65	4	-	มี	1
8	นางสาวสงบ ฮาดดา	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	พนักงานราชการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ต.ค.64-ก.พ.65	4	-	มี	1
9	นายพงษ์พัฒน์ พลบูรณ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ต.ค.64-ก.พ.65	4	-	มี	1
10	นางสาววารุณี ภูพวก	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ต.ค.64-ก.พ.65	4	-	มี	1
11	นายเอนก รักษาภักดี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ต.ค.64-ก.พ.65	4	-	มี	1
12	นายสมหมาย ขอนจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ต.ค.64-ก.พ.65	4	-	มี	1
13	นางสาววนิดา แสนมานิตย์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ต.ค.64-ก.พ.65	4	-	มี	1
14	นายรัฐพล โพธิ์อุดม	เจ้าพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	พนักงานราชการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ต.ค.64-ก.พ.65	4	-	มี	1
15	นายฤกษ์ผล ผลไสว	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ต.ค.64-ก.พ.65	4	-	มี	1
16	นายจูตินันท์ วิเศษวงศา	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	ข้าราชการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ต.ค.64-ก.พ.65	4	-	มี	1
17	นางวันลัดดา ชินกร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ต.ค.64-ก.พ.65	4	-	มี	1
18	นายเอนก มาสุข	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ต.ค.64-ก.พ.65	4	-	มี	1
19	นายอุทิศ เมืองทา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	ต.ค.64-ก.พ.65	4	-	มี	1
20	นายพรชัย ทีหลวง	สัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	ทบทวนการใช้งานระบบสารสนเทศกรมปศุสัตว์ เพื่อการปฏิบัติงาน	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	พ.ค.-ก.ย.65	2	-	มี	2
21	นายเดชสุวรรณ ศรีหอม	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญการ	ข้าราชการ	ทบทวนการใช้งานระบบสารสนเทศกรมปศุสัตว์ เพื่อการปฏิบัติงาน	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	สว.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู	พ.ค.-ก.ย.65	2	-	มี	2

โปรแกรมอัตโนมัติ ไม่ต้องกรอกข้อมูล

โปรแกรมสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน

แบบฟอร์มสรุปผลHRD

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้บันทึกข้อมูล

นางสาวสงบ ฮาดดา

จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

20

จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

19

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)

2565

วันที่ส่งรายงาน

25 ก.ค. 65

รอบการประเมินที่ 1	ผลการพัฒนาบุคลากร รอบการประเมินที่ 1			
	ข้าราชการ		พนักงานราชการ	
	จำนวนครั้งที่ขรก.ได้รับการพัฒนา (ครั้ง)	9	จำนวนครั้งที่พรก.ได้รับการพัฒนา (ครั้ง)	10
	จำนวนขรก.ที่ได้รับการพัฒนา (คน)	9	จำนวนพรก.ที่ได้รับการพัฒนา (คน)	10
	ร้อยละของขรก.ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	45.00	ร้อยละของพรก.ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	52.63
รอบการประเมินที่ 2	ผลการพัฒนาบุคลากร รอบการประเมินที่ 2			
	ข้าราชการ		พนักงานราชการ	
	จำนวนครั้งที่ขรก.ได้รับการพัฒนา (ครั้ง)	11	จำนวนครั้งที่พรก.ได้รับการพัฒนา (ครั้ง)	11
	จำนวนขรก.ที่ได้รับการพัฒนา (คน)	11	จำนวนพรก.ที่ได้รับการพัฒนา (คน)	11
	ร้อยละของขรก.ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	55.00	ร้อยละของพรก.ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	57.89
รวมทั้งปีงบประมาณ	ผลการพัฒนาบุคลากร ทั้งปีงบประมาณ			
	ข้าราชการ		พนักงานราชการ	
	จำนวนครั้งที่ขรก.ได้รับการพัฒนา (ครั้ง)	20	จำนวนครั้งที่พรก.ได้รับการพัฒนา (ครั้ง)	21
	จำนวนขรก.ที่ได้รับการพัฒนา (คน)	20	จำนวนพรก.ที่ได้รับการพัฒนา (คน)	21
	ร้อยละของขรก.ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	100.00	ร้อยละของพรก.ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	110.53
	ผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ทั้งปีงบประมาณ			
	จำนวนบุคลากรที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (คน)	41	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	100.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ทั้งปีงบประมาณ				
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหน่วยงาน (บาท)	฿0.00	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน (เฉพาะหลักสูตรที่มีค่าธรรมเนียม)	#DIV/0!	

สรุปขอบเขตการพัฒนาความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะ (ครั้ง)		สรุปวิธีการพัฒนา (ครั้ง)	
1)ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	0	1)อบรมกับหน่วยงานนอกกรมฯ	0
2)ภาษา	0	2)อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ	19
3)ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม	19	3)e-Learning	0
4)จิตอาสา/บริการ	0	4)ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	0
5)ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต	0	5)สอนงาน	22
6)ทำงานเป็นทีม	0	6)มอบหมายงาน	0
7)คิดค้น/พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	0	7)ดูงานนอกสถานที่	0
8)กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	0	8)หมุนเวียนงาน	0
9)การใช้เทคโนโลยี	22	9)เรียนรู้ด้วยตนเอง	0
10)ทักษะการคิด	0	10)อื่นๆ	0
รวม (ครั้ง)	41	รวม (ครั้ง)	41

เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

ตัวชี้วัด: ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงาน (ข้าราชการและพนักงานราชการ) ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี

ค่าเป้าหมาย: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

หมายเหตุ นำส่งกองการเจ้าหน้าที่เป็นไฟล์เท่านั้น

โปรแกรมตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา (หากต้องการ)

คำชี้แจง ให้ท่านป้อนรายชื่อบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน (ยกเว้นลูกจ้าง) ลงในช่อง "คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ชื่อ-สกุล" ระบบจะทำการตรวจสอบรายชื่อที่ท่านป้อนกับSheet "เก็บข้อมูลHRD" หากรายชื่อใดเคยได้รับการพัฒนาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา ระบบจะแสดงผลว่า "ได้รับการพัฒนาแล้ว" หากรายชื่อใดไม่เคยได้รับการพัฒนาเลย ระบบจะแสดงผลว่า "ยังไม่ได้รับการพัฒนา"

หมายเหตุ

- การป้อนรายชื่อบุคลากรคนเดียวกันจะต้องเหมือนกันทุกประการ ทั้งตัวสะกด ช่องว่างระหว่างชื่อ-นามสกุล หรือช่องว่างหลังนามสกุล
ตัวอย่างที่1 Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน" (มีช่องว่างระหว่างชื่อ-สกุลมากกว่า 1 ช่อง) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน
ตัวอย่างที่2 Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน_" (มีช่องว่างแฝงหลังนามสกุล) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน
- โปรแกรมจะคำนวณสถานะการพัฒนาตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน โดยไม่แยกรอบการประเมิน
- สามารถเพิ่ม-ลด ปรับเปลี่ยนรายชื่อบุคลากรได้
- Sheetนี้ไม่ต้องนำส่งกองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	สถานะการได้รับการพัฒนา ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - ปัจจุบัน
1	นางเครือวัลย์ พรหมวัง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
2	นายชัยวิชิต พรหมวัง	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
3	นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
4	นางพิมพ์ลนาฏ ปิยะ	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
5	นายเอกภักดิ์ สารทรง	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
6	นางสาวดารารวรรณ อัดโตดดอน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
7	นางสาวจิราภรณ์ หล้าฤทธิ์	นักวิชาการสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว

ลำดับ	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	สถานะการได้รับการพัฒนา ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - ปัจจุบัน
8	นางสาวสงบ ฮาดดา	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	ได้รับการพัฒนาแล้ว
9	นายพงษ์พัฒน์ พลบูรณ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
10	นางสาววารุณี ภูพวก	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
11	นายเอนก รักษาภักดี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
12	นายสมหมาย ขอนจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
13	นางสาววนิดา แสนมานิตย์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
14	นายรัฐพล โพธิ์อุดม	เจ้าพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
15	นายกฤษณะ ผลไสว	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
16	นายฐิตินันท์ วิเศษวงศา	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
17	นางวันลัดดา ชินกร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
18	นายเอนก มาสุข	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
19	นายอุทิศ เมืองทา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
20	นายพรชัย ทีหลวง	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
21	นายเดชสุวรรณ ศรีหอม	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ได้รับการพัฒนาแล้ว
22	นายกิตติพันธ์ ธรรมจิรวงศ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
23	นายชัชวาล ภูมิสายดร	สัตวแพทย์อาวุโส	ได้รับการพัฒนาแล้ว
24	นายสุรัตน์ ภิรมย์ขวัญ	สัตวแพทย์อาวุโส	ได้รับการพัฒนาแล้ว
25	นายยงยศ แก้วก่อเกียรติ	สัตวแพทย์อาวุโส	ได้รับการพัฒนาแล้ว
26	นายณัฐรัช ประवासุข	สัตวแพทย์อาวุโส	ได้รับการพัฒนาแล้ว

ลำดับ	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	สถานะการได้รับการพัฒนา ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - ปัจจุบัน
27	นายจิตติวัฒน์ ศิริมา	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว
28	นายวันชนะ ใจเปรี๊ยะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
29	นายเจมนวัตร พลลาภ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
30	นายคุ้มครอง สุขัยราช	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
31	นายสุรชัย กายากุล	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
32	นายไตรรัตน์ บรรณสาร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
33	นายพิรุณชัย มงคลช่วง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
34	นายสุทธินันท์ กรมธรรมมา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
35	นายธนู คลังชำนาญ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
36	นายอุทัย ปรีชา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ได้รับการพัฒนาแล้ว
37	นางสาวชนกานต์ เกนวิถึ	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ได้รับการพัฒนาแล้ว